



ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO TỈNH

Tặng quà nạn nhân chất độc da cam/Điôxin



Đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy trao quà cho nạn nhân chất độc da cam/Điôxin huyện Quỳnh Phụ.

Ảnh: THÀNH TÂM



Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao quà cho nạn nhân chất độc da cam/Điôxin huyện Vũ Thư.

Ảnh: TRỊNH CƯỜNG - QUỲNH LƯU

Hướng tới kỷ niệm ngày Vi nạn nhân chất độc da cam/Điôxin Việt Nam 10/8, ngày 3/8, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Điôxin tỉnh tổ chức trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cho nạn nhân bị ảnh hưởng gián tiếp bởi chất độc da cam (CĐDC)/Điôxin tại hai huyện Quỳnh Phụ, Vũ Thư.

● Tại Quỳnh Phụ, dự buổi trao quà có đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí lãnh đạo Hội Nạn nhân CĐDC/Điôxin tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, huyện

Quỳnh Phụ và hội viên Hội Nạn nhân CĐDC/Điôxin huyện Quỳnh Phụ. 529 suất quà, mỗi suất trị giá 200.000 đồng đã được trao cho các nạn nhân bị ảnh hưởng gián tiếp bởi CĐDC/Điôxin tại 38 xã, thị trấn trong huyện.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy cùng các thành viên trong đoàn đã trao quà, dành thời gian thăm hỏi, động viên các nạn nhân tiếp tục phát huy truyền thống gia đình, ra sức khắc phục khó khăn, nỗ lực lao động sản xuất, vươn lên trong cuộc

sống. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội dành sự quan tâm đặc biệt đến các nạn nhân CĐDC/Điôxin, tạo mọi điều kiện giúp đỡ, hỗ trợ dạy nghề, tạo việc làm, phát triển sản xuất để các nạn nhân CĐDC/Điôxin có cuộc sống tốt hơn.

● Tại Vũ Thư, dự buổi trao quà có đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Toàn huyện Vũ Thư hiện có hơn 1.500 nạn nhân CĐDC/Điôxin, trong

đó có hơn 300 nạn nhân chịu các di chứng nặng nề không thể tự chăm sóc bản thân và gần 200 trẻ em là thế hệ thứ ba bị nhiễm CĐDC/Điôxin. Những năm qua, mặc dù đã nỗ lực vươn lên và có sự hỗ trợ tích cực từ cấp ủy, chính quyền các cấp và cộng đồng nhưng đến nay đời sống của hầu hết gia đình các nạn nhân CĐDC/Điôxin còn nhiều khó khăn.

Tại buổi trao quà, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

(Xem tiếp trang 4)
TRỊNH CƯỜNG - QUỲNH LƯU

5 tháng cuối năm, các địa phương phấn đấu vượt 20% trở lên số thu do Cục Thuế tỉnh phân bổ

(Xem tin trang 4)



Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Ảnh: HẢI DƯƠNG

Kiểm tra, chỉ đạo sản xuất nông nghiệp

Chiều ngày 3/8, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra, chỉ đạo sản xuất nông nghiệp tại các huyện Tiên Hải, Thái Thụy, Kiến Xương và thành phố Thái Bình. Cùng đi có đồng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Hiện nay, lúa mùa đang sinh trưởng và phát triển tốt, trà lúa mùa sớm ở giai đoạn cuối đẻ nhánh đến đòng cái; trà lúa mùa đại trà đang ở giai đoạn đẻ nhánh đến đòng nhánh rộ. Theo báo cáo của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) (Xem tiếp trang 4)

PHẠM HÙNG

● Nghe dự thảo quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Chiều ngày 3/8, UBND tỉnh họp nghe Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo dự thảo quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH và CN) cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước của tỉnh. Đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Dự thảo quy định quản lý các nhiệm vụ KH và CN cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước của tỉnh quy định về thể lệ kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH và CN cấp cơ sở; căn cứ xác định nhiệm vụ KH và CN cấp cơ sở; điều kiện của tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH và CN cấp cơ sở; quy trình, thủ tục làm việc của hội đồng KH và CN cấp cơ sở; trách nhiệm, quyền hạn của các cơ quan và cá nhân trong quản lý, tổ chức thực hiện nhiệm vụ KH và CN cấp cơ sở...

Sau khi nghe đại diện các sở, ngành, địa phương phát biểu, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu, bổ sung các căn cứ để bảo đảm tính logic của văn bản; bổ một số nội dung trùng lặp trong dự thảo quy định, hoàn thiện văn bản trình UBND tỉnh.

HOÀNG LANH

● Hoàn thành đại hội hội CCB cấp trên cơ sở

Đến hết ngày 30/7, hội cựu chiến binh (CCB) các huyện, thành phố, Hội CCB các cơ quan tỉnh, Hội CCB khối doanh nghiệp tỉnh đã hoàn thành tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Đại hội được tổ chức trang trọng, ý nghĩa, bảo đảm dân chủ, đúng nguyên tắc, quy trình theo Điều lệ Hội CCB Việt Nam và các văn bản hướng dẫn của Hội CCB tỉnh. Công tác điều hành đại hội, chuẩn bị các văn kiện trình tại đại hội, nhất là báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2012 - 2017, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 - 2022; hội viên tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của Hội CCB tỉnh, đại hội diễn ra nghiêm túc, tuyên truyền về đại hội... được thực hiện đầy đủ theo hướng dẫn của Hội CCB tỉnh. Theo đánh giá của Hội CCB tỉnh, đại hội diễn ra nghiêm túc, đúng quy định, bầu 40 đồng chí vào ban thường vụ, 142 đồng chí vào ban chấp hành, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Hội CCB tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

TIẾN DAT

Nước sạch - về quê

(Xem trang 2)



Hiệu quả những lớp học bơi ngày hè

Trang 3

HƯNG HÀ, THÁI THỤY Không để sốt xuất huyết lan ra diện rộng

Trang 4

► Ra quân vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch sốt xuất huyết



Sáng ngày 3/8, tại xã Đoàn Hùng (Hưng Hà), Sở Y tế phối hợp với UBND huyện Hưng Hà tổ chức lễ ra quân vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch sốt xuất huyết. Đồng chí Nguyễn Thị Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, bệnh viện và trung tâm y tế các huyện, thành phố tới dự.

Theo thống kê của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, đến nay toàn tỉnh đã ghi nhận 168 ca mắc bệnh sốt xuất huyết làm sàng, trong đó 36 ca xét nghiệm xác định dương tính với vi rút Dengua, tăng cao so với cùng kỳ năm 2016. Trên địa bàn huyện Hưng Hà có 1 ổ dịch sốt xuất huyết tại xã Đoàn Hùng, là ổ dịch sốt xuất huyết nội địa, có nguy cơ lan ra diện rộng bùng phát thành dịch lớn. Riêng trong tháng 7, xã Đoàn Hùng có 14 ca sốt xuất huyết, trong đó có 1 gia đình có 4 người mắc, có 3 người xét nghiệm sốt xuất huyết dương tính...

(Xem tiếp trang 4)

HÀ DUNG

► Chủ động phòng, chống ngập úng

Theo tin từ Trung tâm Khí tượng thủy văn Thái Bình, ngày 2/8, tại Thái Bình đã có mưa, mưa vừa, lượng mưa phổ biến từ 5 - 25mm. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với xoáy phát triển trên khu vực Bắc Bộ nên đến hết ngày 5/8 tại Thái Bình tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, mưa tập trung vào đêm và sáng, lượng mưa cả đợt phổ biến từ 30 - 50mm.

Để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do mưa, lũ gây ra, Chi cục Thủy lợi (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đã chỉ đạo hai công ty khai thác công trình thủy lợi Nam, Bắc Thái Bình đóng các cống tưới, mở cống tiêu, chủ động tiêu nước đê trên hệ thống sông trực, nội đồng. Đến nay, mực nước trên các hệ thống đã được hạ thấp tối đa. Các trạm bơm đã được kiểm tra, sẵn sàng phục vụ tiêu úng, để phòng mưa lớn gây ngập úng lúa, hoa màu và các vùng trũng thấp.

LƯU NGÂN